

BÁO CÁO

**Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND huyện, khóa VI**

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 HĐND huyện Sơn Tây của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tại Báo cáo số 269/BC-MTTQ-BTT ngày 03/11/2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, các địa phương trả lời những nội dung kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm, thuộc thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau:

1. *Cử tri xã Sơn Tinh kiến nghị nối dài trụ điện và dây điện thấp sáng từ KDC Nước Đi thôn Ra Tân, đến Nhà văn hóa thôn Ra Tân chiều dài khoảng 300m; từ KDC Nước Cũ, thôn Ka Năng đến xóm nhà ông Kim Anh chiều dài khoảng 500m; Đầu tư mới điện thấp sáng 0,4 kv, tại đội 7 thôn Xà Ruông (xóm ông Diêm và ông Xoa). Hiện nay xóm này có 30 hộ đang sinh sống.*

Cử tri xã Sơn Long kiến nghị UBND huyện đầu tư, hạ thế điện thấp sáng (xóm ông Bảy thôn Tà Vay; xóm ông Điều, thôn Ra Manh).

Trả lời:

Qua trao đổi với Điện lực Sơn Hà, Điện lực Sơn Hà ghi nhận ý kiến của người dân là chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay Điện lực Quảng Ngãi đang đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh nên không chắc chắn thời gian đầu tư. Để sớm giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã Sơn Tinh, Sơn Long nên xem xét đầu tư các tuyến điện này bằng nguồn sự nghiệp kinh tế hằng năm hoặc đăng ký bổ sung vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư trong thời gian đến.

2. *Cử tri xã Sơn Màu kiến nghị cấp trên quan tâm nâng cao đường dây điện cao thế ở khu dân cư Đăk Dếp vì hiện nay đường dây điện quá thấp gây nguy hiểm đặc biệt là trong mùa mưa bão.*

Trả lời:

Ngày 20/10/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp cùng UBND xã Sơn Màu, Điện lực Sơn Hà tổ chức kiểm tra hiện trường. Điện lực Sơn Hà đã ghi nhận nội dung này và đã có kế hoạch nâng trụ, dây điện cao thế tại khu dân cư Đăk Dếp trong thời gian đến.

3. *Cử tri xã Sơn Tinh kiến nghị: UBND huyện sớm bố trí kinh phí để khắc phục lại đường ĐH83 thuộc địa phận xã Sơn Tinh, với chiều dài tuyến đường khoảng 14km. Hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng; Đề nghị làm đường bê tông từ Mang Y Răng lên thác Lụa chiều dài khoảng 2,5km.*

Trả lời:

- Đối với vấn đề bố trí kinh phí khắc phục lại đường ĐH83 thuộc địa phận xã Sơn Tinh: Dự án khắc phục tuyến đường Sơn Tân - Sơn Lập (ĐH.83) và KDC Anh Nhoi 2 đã được Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây thống nhất tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư, UBND huyện Sơn Tây đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện nay đang làm các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư và sẽ triển khai thi công trong năm 2022.

- Đối với việc làm đường bê tông từ Mang Y Răng lên thác Lụa chiều dài khoảng 2,5km: Kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên hiện nay nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện còn gặp nhiều khó khăn, UBND huyện đang tập trung nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp một số tuyến đường đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư như: Đường ĐH83, đường ĐH83c... Vì vậy, đề nghị UBND xã Sơn Tinh xem xét, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã để đầu tư trong thời gian đến.

4. Cử tri xã Sơn Long kiến nghị UBND huyện cân đối ngân sách và phân bổ nguồn kinh phí nâng cấp tuyến đường Trường Sơn Đông đi Ủy ban nhân dân xã (đoạn còn lại); sửa chữa khắc phục tuyến đường xóm ông Lượm – xóm ông Sinh (công trình này do xã làm chủ đầu tư, tuy nhiên xã không đủ kinh phí để sửa chữa, khắc phục); xây dựng kè sạt lở khu tái định cư A Nhoi II và kè các điểm sạt lở tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn xã Sơn Long.

Trả lời:

- Việc nâng cấp tuyến đường Trường Sơn Đông đi UBND xã (đoạn còn lại): Hiện các phòng, ban chuyên môn của huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng KT&HT) chưa có đủ cơ sở để phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, vì công trình này không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện giai đoạn 2021-2025. Do đó, đề nghị UBND xã Sơn Long phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra xác định khối lượng công việc cần thực hiện và dự kiến kinh phí đầu tư sửa chữa công trình để trình UBND huyện xem xét cho ý kiến để thực hiện.

- Việc sửa chữa khắc phục tuyến đường xóm ông Lượm – xóm ông Sinh: Qua kiểm tra hiện trạng sạt lở của tuyến đường thì việc đầu tư sửa chữa tuyến đường này là không khả thi (*tốn rất nhiều kinh phí*) và không mang lại hiệu quả. Đề nghị UBND xã Sơn Long nên xem xét mở mới tuyến khác để đi vào khu vực dân cư, đồng thời đăng ký bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã để đầu tư trong thời gian đến.

- Vấn đề xây dựng kè sạt lở khu tái định cư A Nhoi II và kè các điểm sạt lở tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn xã Sơn Long: Về nội dung xây dựng kè sạt lở khu Tái định cư Anh nhoi II đã được Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây thống nhất tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 về Quyết định chủ trương đầu tư, UBND huyện Sơn Tây đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện đang làm các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư và sẽ triển

khai thi công trong năm 2022 gồm tường chắn 136m và gia cố mái toàn bộ phần sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

- Về nội dung Kè các điểm sạt lở tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn xã Sơn Long thuộc thẩm quyền đầu tư của Chi Cục quản lý đường bộ III.1, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh đề xuất Chi cục quản lý đường bộ III.1 đầu tư.

5. Cử tri xã Sơn Lập kiến nghị tuyến đường BTXM thôn Tà Ngàm - thôn Mang Rễ đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tuyến đường mương thoát nước dọc tại thôn Tà Ngàm kết thúc tại điểm cua gấp, có độ dốc cao rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, khi mưa lượng nước chảy rất mạnh tác động đến mặt đường dễ hư hỏng. Nước tràn vào nhà dân. Vì vậy cử tri kiến nghị đầu tư làm tiếp tuyến mương thoát nước dọc đến hết đoạn đường.

Trả lời:

Tuyến đường BTXM thôn Tà Ngàm đi thôn Mang Rễ được đầu tư và nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2021. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên chỉ đầu tư nâng cấp bê tông mặt đường cầu Tà Ngàm và một số đoạn mương thoát nước dọc, còn lại một số đoạn mương không đủ kinh phí để thực hiện. Tuyến đường này thuộc tuyến đường xã quản lý nên đề nghị UBND xã Sơn Lập xem xét đầu tư bằng nguồn ngân sách xã để đầu tư mương thoát nước kéo dài cho đảm bảo.

6. Cử tri xã Sơn Tinh kiến nghị hiện nay sau trụ sở nhà làm việc UBND xã taly dương rất cao, đến mùa mưa thường xuyên sạt lở đất, có nguy cơ mất an toàn cho cán bộ, công chức xã. Đề nghị các cấp sớm bố trí kinh phí để khắc phục sạt lở.

Trả lời:

Hiện các phòng ban chuyên môn của huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng..) chưa nhận hồ sơ, thủ tục đề nghị của xã Sơn Tinh, do đó chưa có cơ sở để tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để khắc phục sạt lở trụ sở nhà làm việc UBND xã Sơn Tinh (vì đơn vị chưa xác định được khối lượng công việc cần thực hiện và chưa xác định được kinh phí thực hiện là bao nhiêu). Đề nghị UBND xã Sơn Tinh phối hợp các phòng, ban ngành huyện xác định khối lượng, khái toán kinh phí thực hiện gửi UBND huyện có cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

7. Cử tri xã Sơn Liên kiến nghị UBND huyện sớm bố trí nguồn vốn đầu tư nhà làm việc cho BCH Quân sự xã.

Trả lời:

Tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi có bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng Nhà làm việc Ban CHQS các xã vùng núi thuộc các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, với dự kiến tổng kế hoạch trung hạn là 25 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị

UBND xã Sơn Liên phải có mặt bằng sạch để thi công dự án và bàn giao mặt bằng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để Chủ đầu tư có cơ sở thực hiện dự án.

8. *Cử tri xã Sơn Màu kiến nghị thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo lộ trình được UBND huyện phê duyệt thì trường Mầm non Bãi Màu, xã Sơn Màu được đề nghị kiểm định và công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm 2024 và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất. Vì vậy nhằm đảm bảo đạt yêu cầu theo đúng lộ trình trường Mầm Non Bãi Màu, xã Sơn Màu kính đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích, xây dựng những hạng mục cần thiết còn lại như: Bếp ăn bán trú, Phòng giáo dục thể chất, bổ sung thêm 01 phòng học tại điểm trường ĐăkPanh. Đồng thời quan tâm bổ sung nguồn đội ngũ Cán bộ quản lý phục vụ cho công tác dạy và học tại trường.*

Trả lời:

UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí 04 tỷ từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách huyện để đầu tư mở rộng diện tích khuôn viên trường và xây dựng thêm 02 phòng học và 02 phòng hiệu bộ tại Trường MN Bãi Màu xã Sơn Màu, hiện nay công trình đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Tại điểm trường thôn Đăk Panh hiện có 01 phòng học, diện tích đất còn lại không đủ để xây dựng thêm 01 phòng học nên UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND xã Sơn Màu đăng ký nhu cầu sử dụng đất điểm trường thôn Đăk Panh vào kế hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021-2025. Khi có diện tích đất, UBND huyện sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục để nâng cấp xây dựng thêm 01 phòng học tại điểm trường này.

Từ năm 2022, 2023, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng GD&ĐT rà soát các hạng mục còn thiếu như bếp ăn bán trú, phòng giáo dục thể chất... để tiếp tục xem xét đầu tư để nhà trường đảm bảo các tiêu chuẩn đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2024.

Về đội ngũ cán bộ quản lý: UBND huyện sẽ chỉ đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu UBND huyện bổ sung 01 Phó hiệu trưởng cho Trường MN Bãi Màu; đồng thời sẽ trình Huyện ủy duyệt bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng còn thiếu theo quy định theo Điều lệ trường Mầm non.

9. *Cử tri xã Sơn Long kiến nghị theo kế hoạch của huyện thì cuối năm 2023 trường TH&THCS Sơn Long sẽ xây dựng đạt chuẩn. Tuy nhiên, để đạt chuẩn thì trường còn thiếu 02 hạng mục: Nhà Hiệu bộ và nhà Đa năng. Cử tri kiến nghị UBND huyện sớm triển khai 02 hạng mục nêu trên để trường đạt chuẩn đúng theo kế hoạch.*

Trả lời:

- Đầu tư 02 hạng mục: Nhà Hiệu bộ và nhà Đa năng của Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long được thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sơn Tây. Theo lộ trình được UBND huyện phê duyệt thì trường PTDTBT TH và THCS Sơn Long được đề nghị kiểm định và công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm 2024.

Để đảm bảo cơ sở vật chất để công nhận chuẩn năm 2024, UBND huyện đã trình HĐND huyện bố trí nguồn kinh phí từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách huyện để đầu tư xây dựng phòng hiệu bộ và các hạng mục khác tại Trường PTDTBT TH & THCS Sơn Long và được thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 01/11/2021, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2022.

Về hạng mục nhà Đa năng hiện nay quỹ đất tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long không đảm bảo nên Phòng GD&ĐT đã đầu tư sân bóng nhân tạo cho trường sử dụng cho các hoạt động TDTT và các hoạt động cho các em học sinh, về lâu dài khi nhà trường được mở rộng diện tích đất Phòng GD&ĐT kiến nghị UBND huyện đưa vào Kế hoạch đầu tư trung hạn 2025-2030.

10. Cư tri xã Sơn Dung kiến nghị Dự án thủy điện Đăkđrinh đã đi vào hoạt động từ năm 2014, tuy nhiên việc thực hiện chính sách hỗ trợ đời sống cho nhân dân thuộc diện tái định cư chưa được quan tâm đúng mức, nhiều hộ còn rất khó khăn. Kính đề nghị UBND huyện có văn bản kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét có chính sách hỗ trợ đời sống cho những hộ dân thuộc diện tái định cư dự án thủy điện Đăkđrinh.

Trả lời:

Ý kiến của cư tri xã Sơn Dung hoàn toàn xác đáng: về vấn đề này, UBND huyện sẽ chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án Thủy điện Đăkđrinh tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đời sống cho Nhân dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Ngoài ra trong thời gian vừa qua UBND huyện, Hội đồng BT-HT TĐC dự án thủy điện Đăkđrinh cũng như BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện đã nhiều lần làm việc kiến nghị với Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh có chính sách phúc lợi riêng để hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Đăkđrinh, tuy nhiên Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh chưa thực hiện được các chính sách này.

11. Cư tri xã Sơn Long kiến nghị đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công khu tái định cư Mang Lăng và đề nghị cấp trước nền đất ở cho bà con trước Tết Nguyên đán năm 2022, (để các hộ dân làm nhà ở ổn định, vì hiện nay các hộ dân đang ở tạm bợ).

- Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty thủy điện Đăkđrinh sớm triển khai dự án: Trường học ở khu dân cư Nước Đóp, thôn Ra Manh; Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ xóm Nước Đóp lên Long Vót thuộc thôn Ra Manh.

Trả lời:

- Việc đẩy mạnh tiến độ thi công khu tái định cư Mang Lãng và đề nghị cấp trước nền đất ở cho bà con trước Tết Nguyên đán năm 2022: Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long đầu tư xây dựng để di dời 54 hộ dân vùng sạt lở khu dân cư Huy Duỗi về nơi ở an toàn gồm các hạng mục như: San nền, đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt và một số hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống khác. Với khối lượng đào san nền tương đối lớn, thời điểm triển khai thi công lại rơi vào mùa mưa, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để đảm bảo cuộc sống của các hộ dân tại nơi ở mới thì các hạng mục phải được thực hiện xong đồng bộ UBND huyện đã giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ chỉ đạo cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục kế hoạch sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng và bàn giao đất cho dân trong quý II/2022.

- Làm việc với Công ty Thủy điện ĐắkĐrinh (DHC) sớm triển khai dự án Trường học ở khu dân cư Nước Đóp, thôn Ra Manh: Công trình Trường mầm non và Trường tiểu học Sơn Long (điểm trường Nước Đóp) được UBND huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 929/QĐ-UBND và được điều chỉnh tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 17/9/2015: Hiện UBND huyện giao BQL Dự án ĐTXD&PTQĐ tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Mặc khác phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB cũng đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 24/3/2017. Tuy nhiên đến nay Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh vẫn chưa bố trí kinh phí để chi trả bồi thường, cũng như bố trí vốn để triển khai thi công xây dựng. UBND huyện đã nhiều lần có văn đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Đắkđrinh (DHC) sớm bố trí vốn để triển khai. Nhưng đến nay DHC vẫn chưa bố trí vốn vì vậy huyện chưa triển khai thi công công trình được.

12. Cử tri xã Sơn Long cử tri phản ánh, hiện nay một số hộ nhận khoán bảo vệ rừng không nắm được ranh giới hộ mình bảo vệ (vì đơn vị chủ rừng chưa giao ranh giới giữa các hộ tại thực địa).

Trả lời:

Nội dung này Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện đã giải trình tại cuộc họp ngày 01/10/2021 tại hội trường UBND xã Sơn Long tại buổi tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND các cấp.

Từ năm 2020, Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình sống tại địa bàn xã 1.586,53 ha, cho 84 hộ gia đình trên 04 thôn theo Chương trình Dịch vụ môi trường rừng của 03 lưu vực thủy điện: Huy Mãng, Đăkrinh, Sơn Trà 1 (hợp đồng có thời hiệu 05 năm). Sau khi ký hợp đồng với hộ nhận khoán Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi đã thuê đơn vị tư vấn chỉ ranh giới nhận khoán bảo vệ cho từng hộ. Qua hơn một năm thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

tại địa bàn xã phát hiện có 09 hộ nhận khoán không thực hiện theo nội dung công việc bảo vệ rừng như trong hợp đồng đã ký kết với Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi, nên Trạm QLVR Sơn Tây đã phối hợp với UBND xã Sơn Long tổ chức họp rà soát, kiện toàn lại hộ nhận khoán BVR; chấm dứt Hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với 09 hộ nói trên, đồng thời xét chọn 09 hộ gia đình khác nhận khoán bảo vệ thay thế từ ngày 01/4/2021; do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, thời tiết mưa kéo dài nên đến nay đơn vị tư vấn chưa lên giao lại toàn bộ thực địa cho các hộ mới thay thế.

Vấn đề này, từ nay đến cuối năm Trạm QLVR sẽ thường xuyên đôn đốc đơn vị tư vấn tiến hành lên chỉ ranh giới cho hộ nhận khoán.

13. Hiện nay việc khai thác và vận chuyển gỗ trái phép đi qua địa bàn xã Sơn Long rất tinh vi và phức tạp, khó kiểm soát. Cử tri kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức trực, gác, nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi khai thác và vận chuyển trái phép đi qua địa bàn. Hiện nay nhà của BQLRPH được xây dựng tại Sơn Long không có người trực, gác.

Trả lời:

Xã Sơn Long có tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua, một số đối tượng lợi dụng tuyến đường để vận chuyển gỗ từ Sơn Long về các địa bàn khác trong huyện; ngoài ra các đối tượng còn khai thác gỗ bên phía Kon Tum vận chuyển vào Sơn Long bằng đường rừng. Nên rất khó khăn trong việc ngăn chặn các đối tượng. Khi nắm thông tin hoặc phát hiện có vụ việc vi phạm, Trạm QLVR huyện kịp thời báo cáo cho lực lượng Kiểm lâm, Công an phục bắt.

Trụ sở Trạm QLVR xã Sơn Long là của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh quản lý, do Sở NN&PTNT làm Chủ đầu tư; hiện tại được sử dụng để cho Cán bộ phụ trách địa bàn, cán bộ Kiểm lâm nghỉ trưa, hoặc ở lại buổi tối khi họ không về nhà; không có lực lượng trực gác 24/24. Bởi vì, cán bộ của Trạm QLVR và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng không có chức năng, quyền hạn hoặc các quy định khác tham gia trực gác tại trụ sở này; họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ tại các lô, khoảnh, tiểu khu rừng mà họ đã ký kết với Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi.

14. Cử tri xã Sơn Tân kiến nghị: Huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà truyền thống tại đồi Vác Rang theo quy hoạch đã được phê duyệt để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của người Kadong.

Trả lời:

Việc đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà truyền thống tại đồi Vác Rang theo quy hoạch đã được phê duyệt để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của người Kadong là chính đáng và cần thiết. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đang giao UBND huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của người Ca Dong huyện Sơn Tây, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; sau khi Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện ban hành, Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện sẽ ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện; trong đó có nội dung xây dựng một số nhà làng văn hóa truyền thống đại diện tại một số xã.

15. Đối với các nội dung tại mục IV (*nước sinh hoạt*) và điểm 1 (*Nhà nước quy hoạch cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái ven bờ hồ Thủy điện Đăkdrinh*) mục VI, Báo cáo số 269/BC-MTTQ-BTT thuộc thẩm quyền các xã, Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định.

Trên đây là nội dung trả lời của UBND huyện về các vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND huyện, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- TT HĐND, UBND các xã;
- C, PCVP, TH
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Trân